
 

ฉบับท่ี ๔๑/๒๕๖๕ วันพุธที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕  

กมธ. การศึกษา วุฒิสภา  
พิจารณาผลการด าเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ  

 
    

 
 
              
 
 
 
 

 
 เมื่อวันพุธที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ คณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๕  

โดยมี ดร.ตวง  อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการ ท าหน้าที่ประธานในการประชุม ซึ่งเป็นการประชุม ณ ห้องประชุม
กรรมาธิการ CA 331 ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Cisco Webex Meetings) โดยมีการพิจารณา
ประเด็นส าคัญ ดังนี้  

                    ◊ พิจารณาผลการด าเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
  นายเฉลา  พวงมาลัย โฆษกคณะกรรมาธิการ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รายงานสรุปประเด็นการรับฟังข้อมูลด้านการด าเนินงาน 
ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือน าไปสู่การปฏิรูปด้านการศึกษาอย่างมี
คุณภาพ และสรุปผลการรับฟังข้อมูลด้านการด าเนินงานของสถานศึกษาในสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕  
ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร  
ซึ่งที่ประชุมเห็นควรให้รวบรวมข้อมูลที่ ได้รับจากหน่วยงานต่าง ๆ น ามาจัดท า 

เป็นรายงานข้อเสนอเชิงนโยบาย เสนอต่อวุฒิสภาผ่านไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะข้อมูลโครงการพาน้องกลับมาเรียน 
เห็นควรให้มีการถอดบทเรียนจากการด าเนินงานของโรงเรียนมักกะสันพิทยาเพ่ือน ามาเป็นต้นแบบในการช่วยเหลือนักเรียน 
ที่ขาดโอกาสทางการศึกษาต่อไป  
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  ◊ พิจารณาผลการด าเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการส่งเสริมการศึกษานอกระบบ การศึกษา 
ตามอัธยาศัย และการศึกษาเอกชน 

  นายออน  กาจกระโทก เลขานุการคณะกรรมาธิการ ในฐานะประธานคณะ 
อนุกรรมาธิการส่งเสริมการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย และการศึกษาเอกชน 
ได้รายงานสรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมาธิการ ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๕ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส (โปรแกรม Cisco Webex Meetings) ซึ่งได้มีการ
พิจารณาก าหนดการลงพ้ืนที่ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการอาหารกลางวันของ
โรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ณ จังหวัดสระบุรี  โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือน าข้อมูลของโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน (สช.) ทั้งที่ขอรับเงินค่าอาหารกลางวันและที่ไม่ขอรับเงินค่าอาหารกลางวัน และ

โรงเรียนนานาชาติที่ไม่ขอรับเงินค่าอาหารกลางวัน มาพิจารณาเปรียบเทียบกัน รวมทั้งพิจารณาความต้องการของผู้ขอรับเงิน
ค่าอาหารกลางวัน เพ่ือน ามาจัดท ารายงานข้อเสนอเชิงนโยบายเกี่ยวกับการบริหารจัดการอาหารกลางวันของโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนต่อไป  

 
 
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพ – ข่าว โดย สิทธิชัย/ณัฐกานต ์– ปรียานุช 


